

ความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กต่อเศรษฐกิจมาเลเซีย

อุตสาหกรรมเหล็กกล้า (steel industry) มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจมาเลเซียทั้งในปัจจุบันและจะยังมีบทบาทสำคัญต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกเป็นมูลค่าประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ต่อปี และยังเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับภาคการผลิตภายในประเทศ ในด้านการลงทุน รัฐบาลมาเลเซียอยู่ระหว่างหาแนวทางที่จะยกระดับหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ value chain เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมฯ อาทิ การรวบรวมกิจการหรือการพัฒนานวัตกรรม

ทั้งนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ ในผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นพื้นฐานมีมูลค่าสูงถึง ๓๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซียยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนในต่างประเทศ โดยบางส่วนเป็นการร่วมทุน (joint venture) และบางส่วนเป็นการสร้างโรงงานใหม่ การร่วมทุนหรือการสร้างความร่วมมือระหว่างนักลงทุนในประเทศกับนักลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อความอยู่รอดและขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าซึ่งต้องอาศัย economy of scale เพราะหากจะพึ่งพามาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ก็จะต้องพิจารณาว่าภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการจ้างงาน เงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ หรือสามารถลดการนำเข้าได้หรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรการจูงใจของกระทรวงการคลังและการสนับสนุนของกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม

สมาพันธ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของมาเลเซียมีความเห็นว่า ด้วยสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซียไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละประเทศเติบโตได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ส่วนในประเทศจีนก็มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นในกระบวนการผลิตรวมทั้งระบบอัตโนมัติ (automation) มาเลเซียจึงจำเป็นต้องส่งเสริมการรวบรวมกิจการเพื่อที่จะสามารถลงทุนผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มหรือสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้ สำหรับแนวโน้มในอนาคต ความไม่แน่นอนที่อุตสาหกรรมเหล็กประสบมีสาเหตุจากตลาดจีนเป็นหลัก แต่รัฐบาลก็มีมาตรการแทรกแซงทำให้ราคาเหล็กในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น อีกทั้งประเทศจีนก็มีการลดการผลิต สมาพันธ์จึงเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซียจะมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งในส่วนของราคาและปริมาณการบริโภค แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทเหล็กบางบริษัทจะยังคงขาดทุน หรือต้องมีการปรับโครงสร้าง

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. อุตสาหกรรมเหล็กในมาเลเซียยังคงประสบปัญหาอันเนื่องมาจากเสถียรภาพราคา และรัฐบาลมาเลเซียมีแนวโน้มที่จะปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ โดยมีการประกาศใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ กับผลิตภัณฑ์เหล็กที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) โดยบังคับใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนชนิดเจือและไม่เจืออัลลอย เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กหลอด ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเฝ้าระวังการประกาศใช้มาตรการทางการค้ากับผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมาเลเซียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเอง

ที่มา: New Straits Times

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ